



TOUR PHÚ QUÝ - HÒN ĐẢO KỶ THỨ GIỮA TRÙNG KHƠI

Thời gian: 3 ngày 02 đêm
Lịch khởi hành: thứ 6 hàng tuần
Đi về bằng xe ô tô, **TÀU CAO TỐC SUPERDONG**



Ngày 01: PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ

(Ăn sáng – trưa – tối)

05h00: Xe và HDV *Cty Du lịch Nam Thiên* đón Đoàn tại điểm hẹn. Bắt đầu hành trình tham quan “*Miền đất mới*”. Đoàn khởi hành đến *TP Phan Thiết*.

07h00: Đoàn *dùng điểm tâm sáng* sau đó tiếp tục di chuyển ra *Cảng Phan Thiết*,

11h30: Đoàn dùng cơm trưa và chuẩn bị thủ tục để lên *Tàu cao tốc SUPERDONG* để di chuyển ra *Đảo Phú Quý* chuyển *13h00*.

Với hệ thống tàu hoàn toàn mới, ghế ngồi rộng rãi, mát mẻ có điều hòa, mang thiết kế của một chiếc tàu chắc chắn và có độ an toàn cao, và đặc biệt thời gian di chuyển của du khách ra đảo sẽ rút ngắn rất nhiều khi chỉ khoảng 2,5h, Tàu cao tốc SUPERDONG sẵn sàng đưa du khách sẽ mọi con



sóng vươn ra biển lớn, vùng biển đảo phía Đông thân yêu của Tổ Quốc. Đứng trên boong tàu du khách sẽ tận hưởng cảm giác vi vu trên biển giống như những bộ phim , không những thế du khách còn tận mắt chứng kiến hàng ngàn đọt cá chuồn , cá chim và vô số các loại cá khác đua nhau trên biển , phóng lên khỏi mặt nước vô cùng độc đáo mà chưa nơi nào có thể mang lại được .

15h30: Đoàn đặt những bước chân đầu tiên xuống Đảo và bắt đầu hành trình **khám phá Hòn Đảo Kỳ Thú Giữa Trùng Khơi Phú Quý**. Đoàn nhận xe máy (2 người/ 1 chiếc) để di chuyển về nhà nghỉ và phục vụ nhu cầu đi lại của du khách trong suốt quá trình khám phá tại Đảo. Sau khi nhận xe máy, Đoàn di chuyển về nhà nghỉ nhận phòng và nghỉ ngơi. Với hệ thống nhà nghỉ rộng rãi thoáng mát “tiêu chuẩn tương đương khách sạn” đầy đủ tiện nghi như máy tắm nước nóng , điều hòa nhiệt độ , nhà vệ sinh riêng , điện 24/24h tiêu chuẩn 4 khách/phòng ,du lịch Nam Thiên chắc chắn sẽ mang tới cho du khách những phút giây nghỉ ngơi thoải mái nhất sau những giờ tham quan thú vị vào ban ngày .

16h30: Đoàn di chuyển đến tham quan, chụp hình tại "**Cột Cờ**" **Chủ Quyền Biển Đảo tại Phú Quý**. Đến với nơi đây du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu về sự thiêng liêng cũng như sự khó khăn của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của **Việt Nam**.

Đoàn tập trung cùng HDV đi tắm biển tại bãi biển "**Vịnh Triều Dương**". **Vịnh Triều Dương** là một bãi tắm, bãi biển dài rộng nhất trên đảo ngọc Phú quý. Đến với nơi đây, Du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp cũng như cảnh quan nơi đây, một nơi còn chưa có nhiều sự đặt chân của con người, chính vì thế bãi biển ở đây còn rất hoang sơ và rất sạch sẽ. Ngoài ra, du khách sẽ không khỏi bất ngờ vì sự lớn rộng của bãi biển này, những điều này chắc chắn sẽ đem lại cho Du khách những trải nghiệm mà chưa hòn đảo nào có thể mang lại cho mình.



18h00: Đoàn tập trung và dùng bữa cơm đầm ấm cùng người dân **Phú quý**.

Buổi tối: Đoàn tự do tham quan và khám phá **Đảo Phú Quý** về đêm.

NGÀY 2: PHÚ QUÝ – HOANG SƠ HÒN TRANH – TQ NHÀ BÈ - CHÙA LONG SƠN – MŨI THẦY – HẢI ĐĂNG PHÚ QUÝ (Ăn sáng – trưa – tối)

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng với món bún bò đặc biệt tại đảo, sau đó, Đoàn chuẩn bị đồ tắm tập trung xuống bến tàu. Bắt đầu chương trình Tham quan bằng tàu.

07h30: Đoàn di chuyển đến **Nhà bè** tham quan. Được thiên nhiên ưu ái và trao cho người dân trên đảo trữ lượng hải sản rất trù phú, đa dạng. Những nhà bè ở Phú Quý là một điểm đến vô cùng đặc sắc mà du khách đến đây cũng không thể bỏ qua. Với những loại đặc sản như Cua Mặt Trăng, cá Mú Sao Đỏ, cá Bóp,... những nhà bè ở đây sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và tươi ngon của ẩm thực Phú Quý.

09h00: Tàu đưa đoàn đến với Hòn Tranh, một hòn đảo nhỏ nằm giữa bốn bề sóng vỗ cách đảo lớn khoảng 30 phút đi xuồng máy nơi đây nổi lên như một niềm kiêu hãnh giữa đại dương bao la ngập sóng.



Từ trên xuồng du khách có thể thoải mái hòa mình với biển xanh và lặn ngắm những dải đá , những dải san hô nằm ẩn mình dưới làn nước biển có thể nhìn rõ tận đáy . Nếu có chút may mắn , du khách có thể tự tay bắt được những chú cá đang bơi lội trong làn nước xanh ngắt.

11h30: Đoàn trở về lại nhà nghỉ, tắm nước ngọt làm vệ sinh cá nhân và dùng cơm trưa

14h00: Đoàn di chuyển tham quan "**Mũi Dinh Thầy**". Nằm trên mũi đất nhô ra biển *Mũi Dinh Thầy* hay *Mộ Doi Thầy* đối với người dân nơi đây là một nơi vô cùng thiêng liêng và kính trọng. Mỗi vùng đất đều có một người khai sinh ra và được người dân coi như vị thần che chở cho vùng đất đó. Và Mũi Thầy hay Mộ Thầy chính là nơi thờ cúng hay tổ chức lễ hội của người dân. Có đến được nơi đây du khách mới có thể hiểu hết được sự thần kỳ của mẹ thiên nhiên đã tạo nên vẻ đẹp cho Mũi Thầy nói riêng và Phú Quý nói chung !

Ngoài ra, nơi đây còn tọa lạc trên vị trí vô cùng đẹp đó là một mũi đất nhô ra biển chính vì thế du khách sẽ có thể có những bức hình rất đẹp.



Chùa Linh Sơn

15h00: Đoàn di chuyển qua "**Chùa Linh Sơn**" – một trong những ngôi chùa cổ và đẹp nhất tại nơi đây. Để được với nơi đây, du khách sẽ phải đi lên một con dốc khá cao và một vài bậc thang. Sau khi đã vượt qua hết, chắc chắn du khách sẽ cảm thấy những công sức của mình không uổng phí khi được chiêm ngưỡng cảnh vật nơi đây. Ngoài ra, Chùa còn có một tượng *Phật Quán Thế Âm Bồ Tát* nằm ngay



trên đỉnh núi vô cùng thiêng liêng, đứng từ đây, chúng ta có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan và vẻ đẹp của *Phú Quý*, điều này chắc chắn sẽ đem lại cho Du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị.

16h30: Đoàn tham quan khu "*Hải Đăng Phú Quý*", nằm trên ngọn núi Cẩm với độ cao 108 m so với mực nước biển. Khu Hải Đăng Phú Quý bao gồm hai công trình là Hải Đăng Phú Quý và ngọn đước Bắc Hồ, muốn chinh phục khu Hải Đăng Phú Quý du khách phải đi bộ, leo núi với hơn 120 bậc đá uốn lượn trên triền núi dài khoảng 200m.



Từ đây chúng ta có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh *Phú Quý*. Đến với nơi đây du khách còn có thể hiểu rõ và cảm thông hơn cho những anh chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên đỉnh núi nhưng vẫn luôn vô cùng lạc quan và yêu đời. Hải Đăng Phú Quý thực sự là một điểm tham quan hấp dẫn cho những ai muốn khám phá trọn vẹn nét đẹp hoang sơ của hòn đảo này.

18h00: Đoàn tập trung về dùng bữa tiệc BBQ hải sản với nhiều loại đặc sản nổi tiếng tại *Phú Quý*:

- Tôm hùm hấp bia.
- Mực nướng sate
- Ốc bần tay nướng mỡ hành
- Ốc móng tay xào dứa
- Sò quạt hấp sả



- Cơm chiên hải sản
- Lẩu cua hoặc lẩu hải sản hoặc lẩu bò (Tùy theo thời điểm)

THỰC ĐƠN CÓ THỂ THAY ĐỔI LINH HOẠT THEO MÙA.

Buổi tối: Du khách tự do khám phá *Hòn Ngọc Phú Quý* về đêm.

NGÀY 03: PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT – TP.HCM

(Ăn Sáng, Trưa)

Buổi sáng:

07h00: Đoàn thức dậy vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng.

08h00: Đoàn di chuyển đến khu vực chợ cá, chợ phú quý để mua sắm các loại hải sản và các loại đặc sản phú quý.

09h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng di chuyển ra cảng và lên *Tàu Cao Tốc chia tay Hòn Ngọc Phú Quý*, trở về đất liền chuyến 10h00.

12h30: Đoàn dùng cơm trưa tại Phan Thiết.

13h30: Đoàn khởi hành trở về thành phố HCM. Trên đường về, đoàn dừng chân tham quan mua sắm đặc sản tại đây.

18h00: Đoàn về đến TP. HCM, kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!

TIÊU CHUẨN LƯU TRÚ	GIÁ TOUR TRỌN GÓI	TRẺ TỪ 06 - 10 TUỔI	TRẺ DƯỚI 06 TUỔI
Nhà nghỉ 1 sao	2.890.000đ/kh ách	2.168.000đ/kh ách	MIỄN PHÍ BA MẸ TỰ LO CHO BÉ
Giá trên không bao gồm thuế VAT			
— Lưu Ý: Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 25 khách. Phụ thu lễ tết: 300.000đ/khách			

GIÁ TOUR BAO GỒM



<u>Vận chuyển:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Xe du lịch đời mới 29-45 chỗ, máy lạnh suốt tuyến, mic, âm thanh hiện đại, Tài Xế phục vụ ân cần lịch sự. - Tàu cao tốc SUPERDONG di chuyển qua đảo Phú Quý.
<u>Lưu trú:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà nghỉ mới xây, sạch sẽ tiện nghi: wifi, dịch vụ đầy đủ, tiêu chuẩn 4 - 6 khách/ phòng. Trường hợp du khách muốn ngủ phòng đôi: phụ thu 400.000đ/phòng/2 đêm, Phòng 3 khách: 300.000đ/phòng/2 đêm, Phụ thu phòng đơn: 500.000đ/phòng/2 đêm..
<u>Ăn uống:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Ăn sáng:</u> 03 bữa tô + ly. - <u>Ăn chính:</u> 04 bữa cơm phần + 01 bữa tiệc hải sản (thay đổi theo từng mùa)
<u>Tham quan:</u>	<p>Vé tham quan các điểm trong chương trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Xe máy sử dụng suốt thời gian trên đảo</i> - <i>Hải đăng Phú Quý</i> - <i>Cột Cờ Biển Đảo Phú Quý</i> - <i>Tắm biển Vịnh Triều Dương</i> - <i>Mũi Dinh Thầy</i> - <i>Chùa Linh Sơn.</i> - <i>Bãi nhỏ, gành hang</i> - <i>Tàu tham quan quanh Hòn Tranh, TQ Nhà Bè..</i>
<u>Hướng Dẫn Viên:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm đi tour, kiến thức rộng. - Có ngoại hình, thân thiện với khách.
<u>Bảo hiểm:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả quý khách khi tham gia tour du lịch của Nam Thiên Travel đều được đăng ký bảo hiểm theo luật định. Mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/khách/vụ.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM	
<u>Chi phí cá nhân:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình. - Thuế VAT.
QUI ĐỊNH VỀ TRẺ EM	
<u>Dưới 06 tuổi:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Gia đình tự lo cho bé, mỗi gia đình chỉ được kèm một trẻ em miễn phí, từ bé thứ 02 trở lên sẽ tính 70% giá vé người lớn bao gồm bảo hiểm du lịch).
<u>Từ 06 – 10 tuổi:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Bé phải mua 75% giá vé người lớn hiện hành (bao gồm 01 chỗ ngồi trên xe, và suất ăn như người lớn, không gồm suất ngủ).



Từ 11 tuổi trở lên:

- Mua 01 suất như người lớn.

QUI ĐỊNH VỀ MUA VÀ HỦY TOUR

- Khi đăng ký vui lòng đóng trước 50% tổng tiền tour, số tiền còn lại quý khách vui lòng thanh toán trước ngày khởi hành là 05 ngày.
- Hủy tour từ 08 – 06 ngày chịu mức phí 50% tổng giá tour.
- Hủy tour từ 05 – 03 ngày chịu mức phí 75% tổng giá tour.
- Hủy tour sau 03 ngày so với ngày khởi hành chịu mức phí 100%.
- Trường hợp trước ngày khởi hành gặp sự cố bất khả kháng như: khủng bố, thiên tai, lũ lụt, thì Du Lịch Nam thiên sẽ dời lại ngày khởi ngày, hoặc hủy tour mà không chịu bất kỳ mức phí bồi thường nào.

QUI ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

CTY DU LỊCH NAM THIÊN

ĐC: 98 Song Hành, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi để phù hợp với thời gian thực tế, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan cho du khách.

YOUR TRIP. YOUR FEELING!